



ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได้ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชันของเทศบาล โดยมีนโยบายมุ่งเน้นการบริหารงานและปฏิบัติงาน ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างถูกต้องและเป็นธรรม โดยให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ

อาศัยความตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จึงประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทาง ดังนี้

๑. ประกาศฉบับนี้บังคับใช้กับนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย (รวมเรียกว่า “บุคลากรของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย”)

๒. บุคลากรของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะทางตรงและทางอ้อม

๓. บุคลากรของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนแก่ผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ในเรื่องหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กรตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

๔. บุคลากรของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริต คอร์รัปชันที่เกี่ยวกับเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย โดยถือหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ

๕. บุคลากรของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จะมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการทุจริตคอร์รัปชัน และการให้หรือรับสินบนเป็นการกระทำที่ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าจะการกระทำกับบุคคลใดก็ตามหรือธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสรวิชัย คุลเจริญ)

นายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพราย